

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับต้น รุ่นที่ 22  
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560

ณ สถาบันเกษตรกรการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตกลาง บางเขน กรุงเทพฯ

เลขที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
<b>กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</b>			
1	น.ส.ปาจริย์ สวิง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
2	น.ส.อัจฉรา แก้วละเอียด	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3	น.ส.ธิดาวรรณ อุปัญญา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
4	นางสมทรง จันทร์ชื่น	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
5	นายพิชิตพล ลือชัย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
<b>กรมประมง</b>			
6	น.ส.บุญศรีกา ศิริ	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง และหลักฐานเพื่อการสืบค้น
<b>กรมปศุสัตว์</b>			
7	นายลือศักดิ์ สุทธิธรรม	ปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8	นายมนตรี มงคลสวัสดิ์	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
9	นายเจนรงค์ คำมุงคุณ	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	ศูนย์ฯ ท่าพระ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
10	น.ส.นิตรา สิมจารย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
11	น.ส.ไกรลิ่ง ทนระน้อย	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
12	นายกิตติศักดิ์ กลิ่นทอง	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
13	นายวรา วรงค์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
<b>กรมพัฒนาที่ดิน</b>			
14	นายชัยวัฒน์ จะวิเสน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
15	นางเกษร สวนศรี	บรรณารักษ์ชำนาญการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16	น.ส.ฉวีวรรณ พัฒนพงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กองแผนงาน
17	นายองอาจ นักพ่อน	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
18	น.ส.นิโลบล สุขสินธุ์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
19	น.ส.สันศนีย์ ทองแย้ม	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ	สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
20	นายขจรยศ สมสาย	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
21	น.ส.นุชนางค์ สุวรรณเทน	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
<b>กรมวิชาการเกษตร</b>			
22	น.ส.สิริพร เหลืองสุชนกุล	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
23	นายสมคิด จังอินทร์	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4

เลขที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
<b>กรมส่งเสริมการเกษตร</b>			
24	นางเข็มทราย พิมพ์หนู	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
25	นางประทุมทิพย์ โกฏศิรี	เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
26	นางจันทร์จรัส เกียรติทวีมั่นคง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
27	นายอดิศร อินทองคำ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี
28	นางกัลยากร ศุภโกศล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
29	นางเนาวรัตน์ ทิพสุวรรณ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
30	นายวุฒินันท์ ไตรยางค์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
<b>กรมส่งเสริมสหกรณ์</b>			
31	นายวีระพงษ์ อารีรอบ	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
32	นายนครินทร์ บุตรภักดีธรรม	นิติกรชำนาญการ	สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
33	นางราตรี กาเจ	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
34	นายวัชร ช่วยประเสริฐ	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
35	นายบรมัตต์ ทิพกนก	เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
36	น.ส.พัชราภรณ์ สุธงษา	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
<b>กรมการข้าว</b>			
37	นางพันนิภา ยาใจ	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน	ศูนย์วิจัยข้าวแพร่
38	นางสุกัญญา อรัญมิตร	นักกีฏวิทยาชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาข้าว
39	น.ส.อรอนงค์ โคกสูงเนิน	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
40	นางรัชนิกร นิลรัตน์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
41	นางเนตรนภา หัตถ์ธำปวันวัฒน์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครราชสีมา
<b>สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</b>			
42	น.ส.สุภาภรณ์ ทองสินุช	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ	สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน
43	น.ส.ประภัสรา ขอรรัตน์	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	สำนักวิชาการและแผนงาน
44	นายปราโมทย์ จิตต์สกุล	วิศวกรการเกษตรชำนาญการ	สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
45	นายอักรพนัน วัฒนธีรธรรม	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ	สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
<b>สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</b>			
46	นางดวงพร พรหมดวง	เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
47	น.ส.ณพิชญา วาจาจรุระ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สำนักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
<b>สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ</b>			
48	น.ส.อรัญญา บัวงาม	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	สำนักงานเลขานุการกรม
49	น.ส.เบญจวรรณ ยศปินตา	นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ	กองควบคุมมาตรฐาน
<b>สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)</b>			
50	น.ส.กัญญารัตน์ ล้อมทองกุล	นักวิเคราะห์	สำนักสนับสนุนงานวิจัย